

VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

19:19 07/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai gói vay trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất cực hấp dẫn, chỉ từ 4,6%/năm, ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng không cần chuẩn bị tiền để tắt toán khoản vay ở ngân hàng cũ.

Với việc ra mắt gói vay này, VPBank là một trong những ngân hàng tiên phong cùng các ngân hàng Big4 thực hiện Thông tư 06/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, giúp khách hàng an tâm với kế hoạch tài chính dài hạn của cá nhân và gia đình.

Các khách hàng cá nhân đang vay vốn mua bất động sản, mua ô tô, vay kinh doanh thế chấp hoặc vay tiêu dùng thế chấp tại các ngân hàng khác, sử dụng tài sản đảm bảo là bất động sản, nếu có nhu cầu trả nợ trước hạn và tiếp tục thanh toán các chi phí còn lại theo phương án vay có thể đến chi nhánh VPBank trên toàn quốc để yêu cầu vay vốn theo gói vay tái tài trợ này.

Theo đó, khách hàng cá nhân được vay vốn tối đa 100% số tiền dư nợ gốc của khoản vay tại ngân hàng đang vay, ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng, thời gian vay lên đến 35 năm và không vượt quá thời hạn vay còn lại của khoản vay cũ. VPBank hiện có nhiều lựa chọn linh hoạt lãi suất cho khách hàng cố định từ 03 tháng tới 24 tháng, đặc biệt lãi suất chỉ từ 4,6%/năm cố định trong 3 tháng và từ 6,8%/năm cố định trong 12 tháng.

Đặc biệt, các khách hàng đã tắt toán trả nợ khoản vay tại ngân hàng trước trong vòng 30 ngày, nếu có nhu cầu vay vốn theo gói vay này, VPBank cũng hỗ trợ giải ngân.

CÙNG ĐỒNG HÀNH VỮNG TƯƠNG LAI



VPBank hỗ trợ gói vay trả nợ trước hạn
tại NH khác với lãi suất hấp dẫn.

Lãi suất thấp chỉ **4,6%/năm***

*Theo quy định và điều khoản hiện hành của VPBank



ĐĂNG KÝ NGAY

✓ KHÔNG CẦN CHUẨN BỊ TIỀN TẤT TOÁN KHOẢN VAY CŨ,
KHÔNG GIỚI HẠN SỐ TIỀN VAY VỐN

✓ AN HẠN GỐC 24 THÁNG

✓ SỬ DỤNG GIÁ TRỊ ĐỊNH GIÁ CỦA KHOẢN VAY CŨ

✓ THỦ TỤC ĐƠN GIẢN, LINH HOẠT

VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm.

Đại diện VPBank cho biết, thủ tục cho gói vay này vô cùng đơn giản và khách hàng không cần chuẩn bị tiền để tất toán khoản vay cũ. Khách hàng chỉ cần cung cấp đủ các hồ sơ vay vốn tại ngân hàng trước đó, VPBank sẽ thẩm định, phê duyệt khoản vay mới bằng chính giá trị định giá của khoản vay cũ. Khách hàng cũng có thể dùng chính tài sản đảm bảo là bất động sản đang thế chấp tại tổ chức tín dụng khác làm tài sản thế chấp cho khoản vay mới tại VPBank. Những chính sách ưu đãi này của VPBank đã gỡ bỏ những vướng mắc liên quan đến tất toán khoản vay cũ, giải chấp tài sản đảm bảo... trong quá trình thực hiện cho vay để khách hàng trả nợ ngân hàng khác.

Cũng như mọi gói vay vốn khác tại VPBank, với gói vay này, ngân hàng cho phép khách hàng kiểm tra kết quả thẩm định ngay trên hệ thống phê duyệt kỹ thuật số VPBank RACE. Toàn bộ quy trình duyệt vay được thực hiện online thông qua ứng dụng này. Sau khi khách hàng cung cấp thông tin, hệ thống phê duyệt VPBank RACE sẽ kiểm tra và trả kết quả phê duyệt khoản vay siêu nhanh, chỉ trong vòng 5 phút.

“VPBank hy vọng gói vay này sẽ hỗ trợ khách hàng giảm thiểu áp lực tài chính, dễ dàng tiếp cận

khoản vay tại ngân hàng với lãi suất cạnh tranh, ổn định hơn cùng nhiều đặc quyền ưu tiên”, vị đại diện ngân hàng cho biết thêm.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vpbank-ra-mat-goi-vay-tai-tai-tro-lai-suat-chi-tu-46nam>